

รายงานการบริหารโครงการ/กิจกรรมประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร กระทรวงศึกษาธิการ

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยใช้งบประมาณ จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) จำนวน ๑๐ รุ่น รุ่นละ ๔๐ คน รวม ๔๐๐ คน และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตร จำนวน ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตร ในวันที่ ๑๒ - ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๒ ประชุมปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร ในวันที่ ๒๐ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม เทพวรเวที อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีรายละเอียดการประชุมดังนี้

ครั้งที่ ๑ การประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตร ในวันที่ ๑๒ - ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ มีผู้เข้าประชุมเป็นคณะทำงานโครงการฯ จำนวน ๒๖ คน โดยมี นางณัฐธิดา ฤทธาภัย เป็นประธานการประชุม ในการยกร่างหลักสูตร ซึ่งกรอบการยกร่างหลักสูตรได้จากการศึกษาการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยที่ประชุมได้พัฒนาหลักสูตรสำหรับใช้ในการพัฒนาโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็น ๒ หลักสูตร คือ ๑) หลักสูตรสร้างสื่อสวย ด้วย Canva สำหรับครูยุคดิจิทัล สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ๒) หลักสูตรคิด สร้าง Infographic ให้โดนใจ ด้วย Canva สำหรับบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ครั้งที่ ๒ การประชุมปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร ในวันที่ ๒๐ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร มีผู้เข้าประชุมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๑ ท่าน คือ นางปานทิพย์ ดอนขันไพฑูรย์ ข้าราชการพิเศษ โรงเรียนวัดสระสี่มุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ และคณะทำงานโครงการฯ จำนวน ๒๗ คน โดยที่ประชุมได้วิพากษ์หลักสูตร เพื่อให้สามารถนำไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการประชุมได้หลักสูตรสำหรับการพัฒนาโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๒ หลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. หลักสูตรคิด สร้าง Infographic ให้โดนใจ ด้วย Canva สำหรับบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย ๓ รายวิชา online จำนวน ๑๘ ชั่วโมง (หรือ onsite จำนวน ๒๑ ชั่วโมง) ดังนี้

รายวิชาที่ ๑ รู้จัก Infographic จำนวน ๓ ชั่วโมง

รายวิชาที่ ๒ การใช้งาน Canva สร้าง Infographic ให้โดนใจ จำนวน ๙ ชั่วโมง

รายวิชาที่ ๓ การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ด้วย Canva จำนวน ๖ ชั่วโมง (online) หรือ จำนวน ๙ ชั่วโมง (onsite)

๒. หลักสูตรสร้างสื่อสวย ด้วย Canva สำหรับครูยุคดิจิทัล สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย ๓ รายวิชา จำนวน ๑๘ ชั่วโมง (Online) หรือจำนวน ๒๑ ชั่วโมง (Onsite) ดังนี้

รายวิชาที่ ๑ การสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ยุคดิจิทัล จำนวน ๓ ชั่วโมง

รายวิชาที่ ๒ การใช้งาน Canva จำนวน ๓ ชั่วโมง (Online) หรือจำนวน ๖ ชั่วโมง (Onsite)

รายวิชาที่ ๓ การออกแบบสื่อสวย ด้วย Canva จำนวน ๑๒ ชั่วโมง

ภาพการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนหลักสูตร
โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ ๑๒ - ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมเทพรวี อำนวยการอำนวยการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา



ภาพการประชุมปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร
โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ ๒๐-๒๑ มกราคม ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุม มเทพรวที อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

